

ในส่วนของผู้ใช้บริการโทรศัพทมือถือทุกคนการสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเอง
ถือเป็นความรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคมยึด “หลัก 4 ไม่ คือ
1. ไม่กดลิงก์ 2. ไม่เชื่อ 3. ไม่รับ และ 4. ไม่โอน” เท่านั้นที่ไม่มีใครเอาเงินเราออกไปจากบัญชีได้



รื้อระบบลงทะเบียน SMS แก้ปัญหาที่ต้นน้ำจริงหรือ?



เมื่อโลกดิจิทัลบนมือถือของเราทุกคน ถูก ‘สีนามิ’ ภัยออนไลน์โจมตีอย่างไม่หยุดพัก กลางของมิถุนายนที่ผ่านมา การหลอกลวงทุกรูปแบบ แต่ที่พบได้บ่อยคืองั้นไม่พ้นการส่ง SMS แบนลิงก์เพื่อให้ประชาชนกดหลังจากนั้น ให้กรอกข้อมูลส่วนตัว และขั้นสุดท้ายก็ขโมยข้อมูลสำคัญเพื่อดูดเงินออกจากบัญชีเงินฝากที่ผ่านมา ภาครัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามสื่อสารกับประชาชนทุกทาง เพื่อไม่ให้ตกเป็น ‘เหยื่อ’ แต่ก็ดูยังไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควรนัก

ล่าสุด **ประเสริฐ จันทรรวงทอง** รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า กระทรวงดีอี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งมาตรการป้องกันและปราบปรามการก่ออาชญากรรมออนไลน์ โดยเฉพาะกรณีของ **ข้อความสั้น (SMS) แบนลิงก์** หลอกลวง จากการก่ออาชญากรรมออนไลน์ของมิถุนายนที่ผ่านมา พบว่ามีการใช้ช่องทางของ SMS หรือข้อความแบนลิงก์ในโทรศัพท์มือถือของประชาชนเป็นจำนวนมาก

กระทรวงดีอี จึงร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคม เร่งดำเนินมาตรการป้องกันการส่ง SMS แบนลิงก์หลอกลวง

โดยมีสาระสำคัญดังนี้ การลงทะเบียน Sender Name ใหม่ทั้งระบบ

ภายในปี 2567 นี้ และต้องมีการลงทะเบียนทุกๆ ปี เพื่อให้สามารถระบุว่าผู้ให้บริการ และ ผู้ส่ง SMS คือใคร ซึ่งมาตรการความปลอดภัยสำหรับการส่ง SMS แบนลิงก์ ดังนี้ ผู้ส่งข้อความ (Sender Name) SMS แบนลิงก์ จะต้องลงทะเบียนกับผู้ให้บริการเครือข่ายทุกครั้ง

ซึ่งการลงทะเบียนการส่ง SMS แบนลิงก์ ต้องระบุรายละเอียดของข้อความ และลิงก์ เพื่อให้ ผู้ให้บริการเครือข่าย ตรวจสอบลิงก์ ก่อนที่จะส่ง SMS ไปยังผู้ใช้บริการ (End user) หากกรณีที่มีการตรวจพบอาทิ ข้อความแบนลิงก์หลอกลวง ข้อความแบนลิงก์ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนข้อความอื่นที่สามารถใช้เป็นช่องทางในการติดต่อถึงบุคคลอื่น เช่น ไลน์ Line

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ตำรวจดำเนินกร ใช้อำนาจตาม พ.ร.ก.มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566 ให้ดำเนินการแจ้งผู้ให้บริการเครือข่ายยกเลิกสัญญาบริการกับผู้ส่งข้อความ (Sender Name) และผู้ให้บริการต้องแจ้งข้อมูลการลงทะเบียนของผู้ส่งข้อความให้กับทาง ตร. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ส่งข้อความต่อไป

สำหรับมาตรการ **Cleansing Sender Name** เป็นการป้องกันและปราบปรามมิถุนายนในการส่งข้อความ SMS แบนลิงก์หลอกลวงเพื่อใช้ในการติดตั้งระบบดูดเงิน หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะช่วยลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนได้เป็นจำนวนมาก โดยกำหนดลงทะเบียนให้ผู้ส่งข้อความจบภายในปี 2567 นี้

แม้การดำเนินงานของรัฐยังช้า บทลงโทษผู้กระทำผิดอาจไม่สูงนัก และการสาวไปถึงตัวผู้อยู่เบื้องหลัง ยังไม่เห็นอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น แต่อย่างน้อยการล้างบางผู้ส่งข้อความ SMS ถือเป็นการเริ่มติดกระดุมเม็ดแรกในการแก้ปัญหาแล้ว

ในส่วนของผู้ใช้บริการโทรศัพทมือถือทุกคน การสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเอง ถือเป็นความรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคมยึด “หลัก 4 ไม่ คือ 1. ไม่กดลิงก์ 2. ไม่เชื่อ 3. ไม่รับ และ 4. ไม่โอน” เท่านั้นที่ไม่มีใครเอาเงินเราออกไปจากบัญชีได้

ดีอีเร่งจัดระเบียบ SMS ล้างบางลิงก์หลอกหลวง

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า กระทรวงดีอี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งมาตรการป้องกันและปราบปรามการก่ออาชญากรรมออนไลน์ โดยเฉพาะกรณี SMS แบนลิงก์หลอกหลวง

“จากการก่ออาชญากรรมออนไลน์ของมิจฉาชีพ ที่ผ่านมามีการใช้ช่องทางของ SMS หรือข้อความแนบลิงก์ ในโทรศัพท์มือถือของประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยลิงก์ดังกล่าวอาจเป็นช่องทางที่มิจฉาชีพใช้ในการติดตั้งระบบดึงข้อมูลส่วนบุคคลหรือคูดเงินในบัญชีของประชาชน สร้างผลกระทบและความเสียหายให้กับประชาชน”

ดังนั้น ดีอีจึงร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคม เร่งดำเนินมาตรการป้องกันการส่ง SMS แบนลิงก์หลอกหลวง โดยมีสาระสำคัญ 1.การลงทะเบียนผู้ส่ง

ข้อความใหม่ทั้งระบบ ภายในปี 2567 นี้ และต้องมีภาระลงทะเบียนทุกๆ ปี เพื่อให้สามารถระบุตัวผู้ให้บริการ และผู้ส่ง SMS คือใคร

2.มาตรการความปลอดภัยสำหรับการส่ง SMS แบนลิงก์ ได้แก่ ผู้ส่งข้อความ SMS แบนลิงก์ จะต้องลงทะเบียนกับผู้ให้บริการเครือข่ายทุกครั้งสำหรับการลงทะเบียนการส่ง SMS แบนลิงก์ จะต้องระบุรายละเอียดของข้อความและลิงก์ เพื่อให้ผู้ให้บริการเครือข่ายตรวจสอบลิงก์ก่อนที่จะส่ง SMS ไปยังผู้ใช้บริการ และหากกรณีที่มีการตรวจพบข้อความแนบลิงก์หลอกหลวง ข้อความแนบลิงก์ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน ข้อความอื่นที่สามารถใช้เป็นช่องทางในการติดต่อถึงบุคคลอื่น เช่น ไลน์ Line

ทั้งนี้มอบหมายให้ตำรวจใช้อำนาจตาม พ.ร.ก.มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ.2566 ดำเนินการแจ้งผู้ให้บริการเครือข่ายยกเลิกสัญญาบริการกับผู้ส่งข้อความ และผู้ให้บริการต้องแจ้งข้อมูลการลงทะเบียนของผู้ส่งข้อความให้กับทางตำรวจ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ส่งข้อความต่อไป

ดีอีลุย จัดระเบียบเข้มขัน



หน้า... 6

ดีอีลุยจัดระเบียบเข้มขัน

บั๊ลังทะเบ๊ยนล้างบางSMSแนบลิ่งกั้หลอกหลวง

ไทยโพสต์ • “ดีอี” เดินเครื่องล้างบาง SMS แนบลิงก์หลอกหลวง เร่งจัดระเบียบเข้ม คุมมาตรการ Cleansing Sender Name บั๊ให้ผู้ส่งข้อความต้องลงทะเบียนใหม่ทั้งระบบภายในปี 2567 ท่วงช่วยลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า ดีอีได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคม เร่งดำเนินมาตรการป้องกันการส่ง SMS แนบลิงก์หลอกหลวง ซึ่งอาจ

เป็นช่องทางที่มีโจรฉวยใช้ในการติดตั้งระบบดึงข้อมูลส่วนบุคคลหรือดูดเงินในบัญชีของประชาชน ซึ่งสร้างผลกระทบต่อความเสียหายให้กับประชาชน

โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 1.การลงทะเบียน Sender Name ใหม่ทั้งระบบภายในปี 2567 นี้ และต้องมีการลงทะเบียนทุกๆ ปี เพื่อให้สามารถระบุตัวผู้ให้บริการและผู้ส่ง SMS คือใคร 2.มาตรการความปลอดภัยสำหรับการส่ง SMS แนบลิงก์ ดังนี้ 2.1 ผู้ส่ง

ข้อความ (Sender Name) SMS แนบลิงก์ จะต้องลงทะเบียนกับ ผู้ให้บริการเครือข่ายทุกครั้ง 2.2 สำหรับการลงทะเบียนการส่ง SMS แนบลิงก์ จะต้องระบุรายละเอียดของข้อความและลิงก์ เพื่อให้ผู้ให้บริการเครือข่ายตรวจสอบลิงก์ ก่อนที่จะส่ง SMS ไปยังผู้ใช้บริการ (End user) และ 2.3 หากกรณีที่มีการตรวจพบข้อความแนบลิงก์ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน หรือข้อความอื่นที่สามารถใช้เป็นช่องทางในการติดต่อถึงบุคคลอื่น เช่น ID Line

ทั้งนี้ มอบหมายให้ ตร. ดำเนินการโดยใช้อำนาจตาม

พ.ร.ก.มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ.2566 โดยให้ดำเนินการแจ้งผู้ให้บริการเครือข่ายยกเลิกสัญญาบริการกับผู้ส่งข้อความ (Sender Name) และ ผู้ให้บริการต้องแจ้งข้อมูลการลงทะเบียนของผู้ส่งข้อความให้กับทาง ตร. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ส่งข้อความต่อไป

“สำหรับมาตรการ Cleansing Sender Name ดังกล่าว จะเป็นการป้องกันและปราบปรามมิโจรฉวยในการส่งข้อความ SMS แนบลิงก์หลอกหลวงเพื่อใช้ในการติดตั้งระบบดูดเงินหรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้



ประเสริฐ จันทรรวงทอง

บริการโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะช่วยลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนได้เป็นจำนวนมาก โดยกำหนดลงทะเบียนให้ผู้ส่งข้อความจบภายในปี 2567” นายประเสริฐกล่าว.

● “คีย์” ส่งค่ายมือถือจักระเบียบส่ง SMS ไทย ไล่ล้างบางแก๊งมิจฉาชีพ

“ประเสริฐ” สั่งร้อยยกวาง ให้ค่ายมือถือลงทะเบียนผู้ส่งเอสเอ็มเอสใหม่ทั้งระบบหวังล้างบางพวกแนบลิงก์หลอกลวง ให้เสร็จภายในสิ้นปีนี้และต้องอัปเดตการลงทะเบียนทุกปีรวมทั้งให้ค่ายมือถือตรวจสอบให้ละเอียด หากพบเป็นลิงก์หลอกลวง ให้ตำรวจแจ้งยกเลิกสัญญาและดำเนินคดีตามกฎหมาย

นายประเสริฐ จันทรวงทอง รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (คีย์) เปิดเผยว่ากระทรวงคีย์ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช., สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคม ได้แก่ ค่ายมือถือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินมาตรการป้องกันการส่งเอสเอ็มเอส(SMS) แนบลิงก์หลอกลวง ซึ่งพบว่ายังมีแพร่หลายอยู่ โดยกำหนดให้ 1.ลงทะเบียนหน่วยงานผู้ส่งเอสเอ็มเอสใหม่ทั้งระบบภายในปี 2567 และต้องจัดให้มีการลงทะเบียนทุกปีเพื่ออัปเดตผู้ให้บริการและผู้ส่งเอสเอ็มเอสว่าเป็นใคร

2. กำหนดมาตรการความปลอดภัยสำหรับการส่งเอสเอ็มเอสแนบลิงก์ คือผู้ส่งข้อความเอสเอ็มเอสจะต้องลงทะเบียนกับผู้ให้บริการเครือข่ายทุกครั้ง โดยจะต้องระบุรายละเอียดข้อความและลิงก์ เพื่อให้ผู้ให้บริการเครือข่ายตรวจสอบก่อนที่จะส่งและหากตรวจพบว่าเป็นข้อความแนบลิงก์หลอกลวง, เป็นข้อความแนบลิงก์ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน หรือเป็นข้อความที่สามารถใช้เป็นช่องทางในการติดต่อถึงบุคคลอื่นเช่น ไลน์ ให้ตำรวจใช้อำนาจตาม พ.ร.ก.มาตรการป้องกัน

และปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพ.ศ.2566 แจ้งผู้ให้บริการเครือข่ายยกเลิกสัญญาบริการกับผู้ส่งข้อความและแจ้งข้อมูลของผู้ส่งข้อความให้กับตำรวจเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วย

นายประเสริฐกล่าวว่า การใช้ช่องทางเอสเอ็มเอสหรือข้อความแนบลิงก์ส่งไปยังเบอร์มือถือของประชาชนมากมายเป็น 1 ในสารพัดวิธีของมิจฉาชีพออนไลน์ โดยลิงก์ดังกล่าวอาจเป็นช่องทางที่อาชญากรใช้ในการติดตั้งระบบดึงข้อมูลส่วนบุคคล หรือดูดเงินในบัญชีของประชาชน สร้างความเสียหายให้กับประชาชน

“สำหรับมาตรการกวาดล้างผู้ส่งข้อความเอสเอ็มเอสดังกล่าว จะเป็นการป้องกันและปราบปรามมิจฉาชีพในการส่งข้อความเอสเอ็มเอสแนบลิงก์หลอกลวง ลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนได้เป็นจำนวนมาก โดยกำหนดลงทะเบียนผู้ส่งข้อความเอสเอ็มเอสให้จบภายในปีนี้”

ส่วนหากประชาชนตกเป็นเหยื่อเอสเอ็มเอสแนบลิงก์จากผู้ส่งข้อความ (เบอร์โทร.) ที่น่าสงสัย แอบอ้างเป็นหน่วยงานรัฐ เจ้าหน้าที่รัฐ หรือธนาคาร ขอให้ตั้งข้อสังเกตว่าหน่วยงานราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่างๆ ไม่มีนโยบายในการให้ข้าราชการ พนักงาน ส่งเอสเอ็มเอสผ่านเบอร์โทร. ส่วนตัวถึงประชาชน โดยหากสงสัยสามารถสอบถามผ่านสายด่วน 111 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมกันนี้ขอให้ยึดหลัก “4 ไม่” คือ 1. ไม่กดลิงก์ 2. ไม่เชื่อ 3. ไม่รีบ และ 4. ไม่โอน

ทั้งนี้ นับตั้งแต่ ค.ศ.66 จนถึง 17 ค.ศ.67 ได้มีการระงับบัญชีมั่วรวมแล้วกว่า 1,100,000 บัญชี ขณะที่การระงับซิมมั่วและซิมมั่วที่ผูกติดกับบัญชีโมบายแบงกิ้ง จนถึงวันที่ 15 ค.ศ.67 สำนักงาน กสทช. และผู้ให้บริการมือถือระงับซิมมั่วไปแล้วจำนวนกว่า 2.7 ล้านเลขหมาย.

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: 1,288

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 24 ตุลาคม 2567

ปีที่: 31

ฉบับที่: 7533

หน้า: 1 (บนซ้าย), 5

Col.Inch: 37.99 Ad Value: 48,931.12

PRValue (x3): 146,793.36

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: สำนักข่าววิซดา: MCOT ผี 'เพลย์แวร์'!?



สำนักข่าววิซดา ต่อจากหน้า 1

คนในอสมท ช่วงนี้คงรู้สึกยินดีปรีดากับเงินค่าเหยี่ยวรายคลื่น 2600 MHz ที่ MCOT จะได้รับจำนวน 3,235.8 ล้านบาท ซึ่งตามไหม้ไลน์ สำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จะจ่ายงวดที่สองช่วงต้นปี 2568 นี้ หลังจากจ่ายมางวดหนึ่งแล้วช่วงปลายปี 2563...

อ้อ...ถ้าย้อนไปดูมติที่ประชุมกสทช.เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2563 อนุมัติให้แบ่งจ่ายเงินเหยี่ยวรายเป็น 7 งวดด้วยกัน เริ่มจากงวดที่ 1 (ปี 2563) จำนวน 146.33 ล้านบาท, งวดที่ 2 (ปี 2568) จำนวน 514.91 ล้านบาท, งวดที่ 3 (ปี 2569) จำนวน 514.91 ล้านบาท, งวดที่ 4 (ปี 2570) จำนวน 514.91 ล้านบาท, งวดที่ 5 (ปี 2571) จำนวน 514.91 ล้านบาท, งวดที่ 6 (ปี 2572) จำนวน 514.91 ล้านบาท และงวดที่ 7 (ปี 2573) จำนวน 514.91 ล้านบาท

โอเค...จะทำให้ MCOT ได้เงินสักก้อนมาจ่ายหนี้แบงก์กสิกรไทย หลังจากช่วงปลายปี 2563 ไชว์ป่าไปกู้เงินแบงก์มาเกือบ 700 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ย MLR-2.57% ต่อปี ตลอดอายุสัญญาเงินกู้ไม่เกิน 6 ปี 9 เดือน หรือ 81 งวด เพื่อมาจ่ายโครงการเลิกจ้างพนักงาน "รวมใจจากองค์กร" โดยใช้ที่ดิน 2 แปลง และเงินเหยี่ยวรายคลื่น 2600 MHz ที่กสทช.จ่ายให้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน...ก็คงทำให้ตัวเขาขึ้น...

ส่วนจะเป็นเหตุให้ราคาหุ้น MCOT กระโดดโลดเต้นไปไกล จาก 2 บาทเศษ ทะลุไป 10 บาท ภายในระยะเวลาไม่กี่สัปดาห์หรือเปล่า...? อันนี้ก็ไม่รู้สินะ

แต่ต้องไม่ลืมว่า เงินเหยี่ยวรายก้อนนี้ มีเงื่อนไขผูกไว้ว่า "ต้องแบ่งให้กับบริษัท เพลย์แวร์ จำกัด ในสัดส่วนจำนวน

เท่า ๆ กัน ในฐานะบริษัทคู่สัญญา" ตามการใช้อำนาจพิจารณาของ "เขมทัตต์ พลเดช" กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ MCOT ในขณะนั้น

ถ้าตีความหยาบ ๆ สมมติได้เงินมา 100 บาท ก็ต้องแบ่งให้ "เพลย์แวร์" ไป 50 บาทตามเงื่อนไขนะสิ...!

นั่นเท่ากับว่า กรณีนี้ "เพลย์แวร์" จะได้เงินค่าเหยี่ยวรายรวมทั้งสิ้น 1,617.91 ล้านบาทเลยทีเดียว...

โอ้วว...แม่เจ้า โหง MCOT ถึงได้ใจกว้างดังมหาสมุทรเยี่ยงนี้...!?

ทั้ง ๆ ที่ "เพลย์แวร์" ยังไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยนะ มีหน้าซ้ำตัวธุรกิจให้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิกก็หายไปแล้ว...แถมตัวตนบริษัทก็ไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหน...? ซึ่งถ้าใครรู้ที่อยู่แห่งหนตำบลใด...หรือกำลังใช้บริการของ "เพลย์แวร์" อยู่ ก็ช่วยชี้เป้าหน่อยละกัน...

กลับมาที่ MCOT นั้นแปลว่าได้เงินเหยี่ยวรายงวดที่ 2 ช่วงต้นปี 2568 มาจำนวน 514.91 ล้านบาท ก็จะถูกแบ่งให้ "เพลย์แวร์" เท่า ๆ กันนะสิ

แทนที่จะได้เงินก้อนโตมาแก้ปัญหาชีวิต...พลิกฟื้นธุรกิจให้เติบโต เนื่องจากแนวโน้มธุรกิจสื่อยังมีดมนอยู่ในภาวะกลืนเลือด...เม็ดเงินโฆษณาแห่งเหือดหายไปเรื่อย ๆ ช่วงที่ผ่านมาจึงเห็นแต่ละค่ายพากันไล่พนักงาน เพื่อลดต้นทุนหวังประคองธุรกิจให้เดินต่อไปได้

กลายเป็นปล่อยให้ใครที่ไหนไม่รู้มาซุ่มมือเปิบซังนั้น...!! ว่าแต่สภาพแรงงานฯ อสมท หนึ่งนอนใจอยู่ได้ไงเนี่ย...? บ่เข้าใจ

สถานการณ์ของ MCOT จึงไม่ต่างจาก ผี "เพลย์แวร์" ตามหลอกหลอน..ว่ามัย...!?

ใครที่เข้ามาเล่นหุ้น MCOT ด้วยสตอรี่จะได้เงินเหยี่ยวรายคลื่น 2600 MHz ก็ต้องระวังไว้บ้าง เดี่ยวจะโดนเทแบบไม่ทันตั้งตัว แล้วจะมาร้องแรกแหกกระเชอภายหลังไม่ได้นะ... ล่าสุดเมื่อวันอังคารที่ 22 ต.ค. ราคาทรุดไป 23.33% ปิดตลาดที่ 6.90 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 184.50 ล้านบาท ส่วนประเด็นที่ว่า ตอนนี้ "เพลย์แวร์" อยู่ไหน...? ทำอะไรอยู่...?

ว่ากันว่าคนที่รู้ดีสุดคงเป็นอดีตนายตำรวจใหญ่ พ. อชนะ...!?

...อิ อี อี...■

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: 1,288

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 24 ตุลาคม 2567

ปีที่: 31

ฉบับที่: 7533

หน้า: 1 (กลาง), 29

Col.Inch: 66.98 Ad Value: 86,270.24

PRValue (x3): 258,810.72

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'เพลย์เวิร์ด' หลุดป่าอาละวาด งามค่าเยียวยา MCOT พันล้าน



'เพลย์เวิร์ด' หลุดป่าอาละวาด งามค่าเยียวยา MCOT พันล้าน

จับตา "เพลย์เวิร์ด" ฝ่าโผล่จากป่า! รองบการเงินค่าเยียวยาคลื่น 2600 MHz งวดสองอีกกว่า 257 ล้านบาทต้นปีนี้หน้า หลังงวดแรกรับไปแล้ว 73 ล้านบาท และหากครบ 7 งวด รวมเป็นเงินกว่า 1,600 ล้านบาท ตามข้อผูกมัดอสมท "แบ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจำนวนเท่า ๆ กัน" แถมฟ้องศาลปกครองเรียกค่าเสียหายอีก 17,000 ล้านบาท ทั้งที่ไม่พบรายงานรายได้จากการร่วมธุรกิจบนคลื่น 2600 MHz แต่อย่างใด

จากกรณีบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) หรือ MCOT เตรียมจะได้รับเงินเยียวยาจากการเวนคืนคลื่น 2600 MHz งวดที่ 2 จำนวน 514.91 ล้านบาท จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ช่วงต้นปี 2568 และ MCOT มีแผนนำเงินดังกล่าวไปใช้คืนหนี้ให้กับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK ที่ MCOT กู้เงินมาเพื่อ

อ่านต่อ
หน้า 29

'เพลย์เวิร์ด'

จ่ายให้พนักงานตามโครงการเกษียณก่อนกำหนด หรือเออร์ลี่เรไทร์ก่อนหน้านั้น

โดยเม็ดเงินเยียวยาจากการเวนคืนคลื่น 2600 MHz มาจากมติที่ประชุม กสทช.วันที่ 10 มิ.ย. 2563 อนุมัติให้สำนักงาน กสทช. จ่ายเงินค่าเยียวยาให้ MCOT เป็นจำนวนเงิน 3,235.84 ล้านบาท แบ่งเป็น 7 งวดด้วยกัน เริ่มจากงวดที่ 1 (ปี 2563) จำนวน 146.33 ล้านบาท, งวดที่ 2 (ปี 2568) จำนวน 514.91 ล้านบาท, งวดที่ 3 (ปี 2569) จำนวน 514.91 ล้านบาท, งวดที่ 4 (ปี 2570) จำนวน 514.91 ล้านบาท, งวดที่ 5 (ปี 2571) จำนวน 514.91 ล้านบาท, งวดที่ 6 (ปี 2572) จำนวน 514.91

ล้านบาท และงวดที่ 7 (ปี 2573) จำนวน 514.91 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับเม็ดเงินค่าเยียวยาดังกล่าว MCOT มีข้อผูกมัดกับบริษัท เพลย์เวิร์ด จำกัด ตามหนังสือของ อสมท ที่ นร 6100/1250 ลงวันที่ 4 มิ.ย. 2563 โดยรายละเอียดระบุว่า "นายเชมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ MCOT เป็นผู้มีส่วนได้ตามกฎหมายของ อสมท ในการพิจารณา กำหนดสัดส่วนการชดเชยหรือจ่ายค่าตอบแทน การถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ มิใช่อำนาจของ คณะกรรมการบริหาร อสมท สำหรับจำนวน สัดส่วนการชดเชยหรือจ่ายค่าตอบแทนการ ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ระหว่าง อสมท กับ บริษัท เพลย์เวิร์ด จำกัด มีการพิจารณาแบ่ง

ค่าตอบแทนดังกล่าวจำนวนเท่า ๆ กันทั้ง 2 ฝ่าย ซึ่งจะทำให้ อสมท ไม่เป็นการเสียเปรียบแต่อย่างใด"

ด้วยเงื่อนไขและข้อผูกมัดดังกล่าว ทำให้เงินค่าเยียวยางวดที่ 1 (ปี 2563) จำนวน 146.33 ล้านบาท ทาง MCOT ต้องนำเงินไปจ่ายให้กับบริษัท เพลย์เวิร์ด จำกัด จำนวน 73.16 ล้านบาท ดังนั้นหาก กสทช.จ่ายค่าเยียวยางวดที่ 2 (ช่วงต้นปี 2568) จำนวน 514.91 ล้านบาท MCOT จะต้องนำเงินไปจ่ายให้กับบริษัท เพลย์เวิร์ด จำกัด จำนวน 257.45 ล้านบาท และหากรวมทั้ง 7 งวด ทาง MCOT ต้องแบ่งจ่ายให้กับเพลย์เวิร์ด จำนวน 1,617.92 ล้านบาท ตามข้อผูกมัดแบ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจำนวนเท่า ๆ กัน ตามหนังสือของ อสมท ที่ นร 6100/1250 ลงวันที่ 4 มิ.ย. 2563 ที่ลงนามโดยนายเชมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ MCOT (ในช่วงเวลานั้น) อย่างไรก็ตาม วันที่ 11 ก.ย. 2563 บริษัท เพลย์เวิร์ด จำกัด ยื่นคำฟ้องสำนักงาน กสทช., คณะกรรมการ กสทช.และบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) หรือ MCOT ต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้ร่วมกันชดเชยค่าเสียหาย 17,543.96 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดอัตรา 7.5% ต่อปี

โดยส่วนแรกเป็นค่าตอบแทนการถูกเรียกคืนคลื่น 2600 MHz ที่บริษัทมีสิทธิ์ได้รับค่าเสียหายเป็นค่าขาดประโยชน์จากการเสียโอกาสการประกอบธุรกิจตลอดอายุสัญญาการประกอบกิจการโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิกบนคลื่นความถี่ (MMDS) เป็นเวลารวมอย่างน้อย 20 ปี เป็นเงิน 14,940.36 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดอัตรา 7.5% ต่อปี รวมเป็นเงิน 16,506.03 ล้านบาท และส่วนที่สองเป็นการชดเชยจากการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่เนื่องจากบริษัทได้ลงทุนตามสัญญา MMDS ตั้งแต่ปี 2553-2562 ที่บริษัทมีสิทธิ์ได้รับค่าเสียหายเป็นเงิน 939.47 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยผิดนัด 7.5% ต่อปี รวมเป็นเงิน 1,037.93 ล้านบาท โดยคดีนี้ศาลปกครองกลาง ได้มีการนัดสืบพยานทั้ง 2 ฝ่าย จนเสร็จสิ้นทั้งหมดแล้ว รอเพียงแค่ศาลฯ จะมีนัดพิจารณาและนัดฟังคำสั่งเท่านั้นเอง

ผู้สื่อข่าวรายงานถึงกรณีหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตการดำเนินงานของบริษัท เพลย์เวิร์ด จำกัด หลังจากวันที่ 1 ต.ค. 2553 ได้รับการคัดเลือกเข้าทำสัญญาธุรกิจเกี่ยวกับกิจการโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิกบนคลื่นความถี่ MMDS (สัญญา MMDS) กับ MCOT โดยนำคลื่น MMDS (คลื่น 2600 MHz) ไปใช้เพื่อบริการโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิกบนเทคโนโลยีแบบ Broadband ไร้สาย (BWA) แต่เพียงผู้เดียว

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: 1,288

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 24 ตุลาคม 2567

ปีที่: 31

ฉบับที่: 7533

หน้า: 1 (กลาง), 29

Col.Inch: 66.98

Ad Value: 86,270.24

PRValue (x3): 258,810.72

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'เพลย์แวร์' หลุดป่าอาละวาด งามค่าเยียวยา MCOT พันล้าน

โดยบริษัท เพลย์แวร์ มีหน้าที่บริหารและทำตลาดให้มีจำนวนสมาชิกโครงการขั้นต่ำ "เป็นไปตามที่กำหนด"

จากนั้นวันที่ 11 ต.ค. 2553 บริษัท เพลย์แวร์ จำกัด และ MCOT มีการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาในประเด็น "จำนวนสมาชิกโครงการขั้นต่ำ" เป็นการพิจารณาจาก "ฐานรายได้ขั้นต่ำ" แทน หากปีใดมีรายได้โครงการ "น้อยกว่า" รายได้ขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในสัญญา บริษัท เพลย์แวร์ จำกัด ต้องชำระค่า "เบี่ยงปรับ" ให้ อสมท เป็นเงิน 26.8 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี ระหว่างปี 2553-2557 ไม่มีรายงานปรากฏในงบการเงิน MCOT ว่า บริษัท เพลย์แวร์ จำกัด มีการนำส่งรายได้อันเกิดจากการร่วมดำเนินธุรกิจโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก บนคลื่น 2600 MHz เป็นเงินจำนวนเท่าใด และ MCOT มีรายได้จากเบี่ยงปรับหรือไม่ รวมทั้งมีการจัดส่งแผนและเครื่องหมายการค้า (โทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก) ให้ MCOT รับทราบอย่างไรหรือไม่

ที่สำคัญจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่า บริษัท เพลย์แวร์ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2548 ทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท ตั้งอยู่เลขที่ 34 ซอยลาดพร้าว 30 แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กทม. และล่าสุดเปลี่ยนมาเป็นเลขที่ 3 อาคารพร้อมพันธ์ 3 ห้อง 1701 ชั้น 17 ซอยลาดพร้าว 3 แขวงจอมพล จตุจักร กทม. มีนายธราดล โตศุกลวรรณ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ โดยมีนางสาวสรिता วัฒนะจันทร์ ถือหุ้น 60%, นางอภิญา เวชพงศา ถือหุ้น 35% และนายชูชัย ชาญสง่าเวช ถือหุ้น 5% จากการตรวจสอบของผู้สื่อข่าวเบื้องต้น พบว่า สถานที่ตั้งเดิมตามเลขที่ดังกล่าวเป็นบ้าน 2 ชั้น แทบไม่มีสภาพเป็นสถานประกอบการของบริษัทที่จะทำธุรกิจมูลค่าระดับ 10,000 ล้านบาทได้เลย ■



บริษัทไหนช่วยทำร้ายคนไทย

แก๊งคอลเซ็นเตอร์ยังหาช่องทางหาเหยื่อ ทำร้ายชาวบ้าน! เจ้าหน้าที่รัฐทั้งตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครองยังพยายามปิดกันจับกุม แต่ยังไม่เห็นผลชัดเจน ทั้งที่รู้ว่าอุปกรณ์หลักที่กลุ่มแก๊งพวกนี้ใช้เป็นเครื่องมือคือ ระบบอินเทอร์เน็ต

หลายหน่วยงานพยายามทำลายระบบอินเทอร์เน็ตของแก๊งคอลเซ็นเตอร์แต่ไม่น่าเชื่อที่มันยังหาช่องทางซ็อกอินสัญญาณมาใช้ต้มตุ๋นชาวบ้านได้อยู่ดี?

เห็นได้จากก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่ตามไปตัดสายตัดสัญญาณตามแนวชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอยู่เรื่อยๆ เพราะรู้ว่าศูนย์บัญชาการของกลุ่มแก๊งเหล่านี้อยู่ที่ไหน?

ล่าสุด พล.ต.อ.ฉัตรพร เพราะสุนทร กสทช. และประธานอนุกรรมการบูรณาการบังคับใช้กฎหมายความผิดทางเทคโนโลยีฯ และ นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช. จับมือ พล.ต.ท.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้ช่วย ผบ.ตร.

นำกำลังบุกไปถึงชายแดน

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)

หลังสืบสวนพบว่าบริษัทให้บริการอินเทอร์เน็ตที่บ้านเรา ลักลอบติดตั้งตู้สัญญาณลากสายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านแม่น้ำโขงระยะทางถึง 5 กม. เข้าไปในพื้นที่ประเทศลาว

เอื้อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช้หลอกลวงคนไทยได้สะดวก!

ถือเป็นการกระทำอย่างออกนอกใจ โง่งเง้ง ไม่เกรงกลัวกฎหมาย มีความผิดฐานประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามมาตรา 67 (3) แห่ง พ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ ระบุว่าโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 10 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

หลังจากนี้ตำรวจจะออกหมายเรียกผู้บริหารบริษัทอินเทอร์เน็ตของไทยรายนี้ ที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช. ถูกต้อง มาสอบสวนดำเนินคดีเรียกมาเมื่อไหร่ช่วยแจ้งประ (จาน) ชาสัมพันธ์ด้วยนะครับ

จะได้ช่วยโฆษณาพฤติกรรมเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวยอมเป็นเครื่องมือทำร้ายคนไทยด้วยกันเอง!